
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 256๓ 
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 256๓ เวลา 10.00 น. 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
************************ 

ผู้มาประชุม 
๑ นายหวัด ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒ นายปรีชา ทองประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
๓ นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
๔ นายชู เรืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
๕ นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
๖ นายสงัด กลิ่นสุคนธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
๗ นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
๘ นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
๙ นางปวันรัตน์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 

๑๐ นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
๑๑ นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๗ 
๑๒ นายมานัต พูลเพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
๑๓ นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
๑๔ นายด ารง ปุยอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐ 
๑๕ นางปรางทิพย์ พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
๑๖ นายบุญอ้าย ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒ 
๑๗ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒ 
๑๘ นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓ 
๑๙ นายสายชล บุบผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
๒๐ นายสุดจริต กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๕ 
๒๑ นางปราณี พานพ่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
๒๒ นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 

ผู้ไม่มาประชุม (ลาการประชุม) 
1 นายตรีธวัฒน ์ สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายธนวัฒน ์ จั่นปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
4 นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
5 นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
6 นายเอกชัย เจิมสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐ 
7 นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
8 นายพงศธร จันร์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓ 
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9 นายบุญสืบ ดิษฐ์ทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นายวันเพ็ญ เรืองโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นางสาวพรกมล พงษ์ภู่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
4 นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด 
5 นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายรัชพล เสือสอาด ผู้อ านวยการกองช่าง 
7 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
8 นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9 นางสาวกุลศิริ เกสรมาลา ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

10 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
11 นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12 นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไป 
13 นางสาวพรพรรณ พ่ึงแพง นักพัฒนาชุมชน 
14 นางเรวดี ยกย่อง เจ้าพนักงานธุรการ 
15 นางสาวสุชาดา ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16 นางสาวดาวพระศุกร์ ม่วงศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
17 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
18 นายภคพล ชูลขันธ์ พนักงานทั่วไป 
19 นางสาวกรรณิการณ์ หอยหวาน พนักงานจ้างเหมาฯ (ประชาสัมพันธ์) 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
        เมื่อที่ประชุมพร้อม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
        ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ให้สมาชิกทุกท่านเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เนื่องจากเลขานุการสภาฯ 
ลา ตามข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2554 ระบุไว้ความว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่
ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ท้องถิ่น เฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น โดยน าความในข้อ 13 และข้อ 16 วรรคสอง มาบังคับใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้
กระท าด้วยวิธีการยกมือ” ขอให้สมาชิกเสนอชื่อ 
ที่ประชุมสภาฯ นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 เสนอนายปรีชา ทองประดิษฐ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เป็นเลขานุการสภา อบต.   
รองประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ที่ประชุมสภาฯ ผู้รับรอง คือ 

  1. นายบุญอ้าย ทรัพย์มา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
  2. นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
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รองประธานสภาฯ -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2 :  รับรองรายงานการประชุม 
รองประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม 256๓ 
ให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาดังกล่าว ว่ามีข้อความใดตก
หล่นหรือขาดประเด็นส าคัญตรงส่วนใดหรือไม่  

ที่ประชุม ให้การรับรองการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.256๓ เมื่อวันที่ 
๒๗ มกราคม 256๓ 

ระเบียบวาระท่ี 3 :  กระทู้ถาม 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 5 :  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
รองประธานสภาฯ 
 
 
นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

5.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล          
หินเหล็กไฟ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑  
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ 
ส่วนที่ ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
     ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
     (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
     (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ด้วย 
     เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดงักล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
     ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
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บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 
     ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐ และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตา มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว 
- ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ที่ 
มท ๐๒๒๙/ ว ๗๓๖๗ ได้มีนโยบายให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดฝึกอบรม
จิตอาสาภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน โดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน เดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๓ และต่อมาได้มีหนังสือให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรม ที่ ปข 0418/ว
707 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนพิธีเปิดการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนด          
ให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในส่วนของรายละเอียด 
- ขอเชิญเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนเป็นผู้ ชีแ้จง 

นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โครงการที่เพ่ิมเติมคือโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้จิตอาสาภัยบัติมีความรู้ ทักษะ และขีด
ความสามารถในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ 
โดยปี พ.ศ.2563 จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
50 คน ผู้สังเกตการณ์/เจ้าหน้าที่ จ านวน 10 คน ปี พ.ศ.2564 จิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 60 คน ผู้สังเกตการณ์/เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 10 คน และปี พ.ศ.2565 จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 70 คน ผู้สังเกตการณ์/เจ้าหน้าที่ จ านวน 10 คน 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

แผนนี้เพ่ิมขึ้นมามีงบประมาณแต่เรื่องของชาวบ้านกลับไม่มีงบประมาณ ไม่มี
แผนก็ท าไม่ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนใช่หรือไม่ 

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรื่องนี้เป็นงานตามนโยบายเร่งด่วนไม่ต้องผ่านคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนการ
เพ่ิมแผนฯ แต่ เป็นอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  
    ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐ และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
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บริหารส่วนต าบลพิจารณาตา มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว 
และเนื่องจากเป็นงานที่ต้องเร่งด าเนินการจึงอยากให้ท่านเข้าใจในเรื่องนี้ 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

อ านาจนายก 500,000 บาท ไม่พอใช่หรือไม่  

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ประเด็นเรื่องงบประมาณตามโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7) พ.ศ.2562 แต่ติดในเรื่องของการให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นอ านาจของสภาฯ ก่อนที่นายกจะ
ประกาศใช้แผนฯ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 46 สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐ และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตา มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว 

รองประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภา 
ที่ประชุมสภาฯ  มีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้จิตอาสาภัยบัติมีความรู้ 
ทักษะ และขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยในพื้นท่ี 

รองประธานสภาฯ 
 
 
นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

5.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
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      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
 
      หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
         ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 - ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่ขอโอนงบประมาณชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายรัชพล  เสือสะอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

กองช่าง  โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

 

หมวดรายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณี
มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง 

เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิ่ม 

ต่างๆ ของ
พนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวให้กบั
พนักงานส่วน
ต าบลกองช่าง 

24,000 24,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,600 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,400 

 

 

 

 

 

1. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

รายการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก (Ink Tank Printer)  

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือน
มีนาคม 2562 จ านวน 2 เครื่อง 

เป็นเงิน 8,600.-บาท 

รวมโอนลด 60,000 -   
 

รองประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมตเิอกฉันท์อนุมัต ิให้โอนงบประมาณตามรายการที่เสนอ 
นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ส านักงานปลัด  โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

 

 

หมวดรายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณหลัง
โอน 

ค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายกรณีมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 



~ ๗ ~ 
 

ค่าครุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดซื้อค้อนทดสอบ
พร้อมจอแสดงผล 

ดิจิตัล และฟังก์ชั่น
เสียงเพื่อใช้กับการ
ทดสอบแบบไม่
ท าลาย (NDT) 
ส าหรับคอนกรีตทุก
ประเภท  

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 

 

 
 

30,000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. โอนลด เพื่อตั้งจา่ย
รายการใหม ่

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์อื่น 

รายการ จัดซื้อไฟเตือน
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 2 ชุด 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ
และภายในพื้นที่ อบต. 

หินเหล็กไฟ (ราคาชุดละ 
24,500 บาท สืบราคา
จากท้องตลาดประกอบ
กับราคาที่ อบต. 

หินเหล็กไฟเคยจัดหา ใน
ระยะเวลา 2 ป ี
งบประมาณ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 405 

เป็นเงิน 49,000.-  บาท 

เงินเดือน เงินเดือน
พนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนต าบล 

4,998,960 

 

3,136,960 

 

19,000 - 3,117,960 

 

- โอนลด เพื่อตั้งจ่าย
รายการใหม ่

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์อื่น 

รายการ จัดซื้อไฟเตือน
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 2 ชุด 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ
และภายในพื้นที่ อบต. 

หินเหล็กไฟ (ราคาชุดละ 
24,500 บาท สืบราคา
จากท้องตลาดประกอบ
กับราคาที่ อบต. 

หินเหล็กไฟ เคยจัดหา 

ในระยะเวลา 2 ป ี
งบประมาณ) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 405 

เป็นเงิน 49,000.-  บาท 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่อง ปรับ
อากาศ แบบตั้งพื้น

0 

 

34,800 

 

29,700 

 

- 5,100 

 

2. โอนลด เพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม ่
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หรือแบบแขวน 
(ระบบInverter)  

ขนาด 18,000  

บีทีย ู

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

รายการ จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 18,000 บีทีย ู
จ านวน 1 เครื่อง ราคา
และรายละเอยีด
คุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 

เป็นเงิน 29,700.- บาท 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่อง ปรับ
อากาศ แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน 
(ระบบInverter)  

ขนาด18,000  

บีทีย ู

0 34,800 5,100 - 0 3. โอนลด เพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม ่

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

รายการ จัดซื้อตู้เหล็ก
แบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 
ตู้ (ราคาตู้ละ 7,000 
บาท) ราคาและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 
2562  

เป็นเงิน 14,000.-บาท 

เงินเดือน เงินเดือน
พนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนต าบล 

4,998,960 3,117,960 8,900 - 3,109,060 - โอนลด เพื่อต้ังจ่าย
รายการใหม ่

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

รายการ จัดซื้อตู้เหล็ก
แบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 
ตู้ (ราคาตู้ละ 7,000 
บาท) ราคาและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
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ครุภัณฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 
2562  

เป็นเงิน 14,000.-บาท 

รวมโอนลด 92,700 -   
 
 

รอง
ประธาน
สภาฯ 

มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์อนุมัติ ให้โอนงบประมาณตามรายการที่เสนอ 
รอง
ประธาน
สภาฯ 

ก่อนเข้าระเบียบวาระที่ 6 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีญัตติเสนอด้วย
วาจาต่อที่ประชุม จึงขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ข้อกฎหมาย 
      1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
หมวด 3 ญัตติ 
         ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยืนต่อสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 
วัน และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่
น้อยกว่าแปดคน ให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมาย หรือระเบียบนี้ก าหนดวิธีการ
เสนอญัตติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
        วรรค 5 ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้โดยให้น าความใน ข้อ 39 มา
ใช้บังคับ 
      (6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 
        วรรค 6 การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้าให้ประธาน            ที่ประชุมบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 
      2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
         ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
      3. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
        ข้อ 161 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอ านาจของหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐการลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามาตรา 
66 วรรคสอง 
        ข้อ 162 การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้ก าหนดค่าปรับ เป็น
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รายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.02 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้าง ซึ่ง
ต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตรา ร้อย
ละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท ส าหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคา
จ้างนั้น แต่อาจจะก าหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบาย ก าหนด 
         ในการท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่ก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญา จะเกิด
ความเสียหายของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าสัญญาก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญา เป็น
รายวันหรือจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น 
        การก าหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐ ค านึงถึงราคา ก าหนดระยะเวลาการใช้งานและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อ
การที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบ ต่อการจราจร หรือความ
เสียหายแกประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี 
        ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว จะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในก าหนดตามสัญญา แต่ยังขาด 
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินก าหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ ส่งมอบ
สิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด ในกรณีการที่จัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลอง
ด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลอง เกินกว่าก าหนดตามสัญญาเป็นจ านวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่
ก าหนดของราคาท้ังหมด 
        ทั้งนี้ให้ก าหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
        ข้อ 163 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องก าหนดค่าปรับนอกเหนือจาก ที่
ก าหนดไว้ในข้อ 162 เนื่องจากถ้าไม่ก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 
เช่น งานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความช ารุดบกพร่อง จากการ
ซื้อขายคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาก าหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยค านึงถึงความส าคัญ และลักษณะ
ของงานที่จะก าหนด และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่หน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
        ข้อ 165 การแก้ไขสัญญาหรือตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง วัตถุประสงค์เดิม
ของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของพัสดุ หรือ
รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะท าการแก้ไขนั้น
ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วยกัน 
        ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้
การรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถ
รับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณี
ด้วย 
        เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

 

เรื่องเดิม ข้อเท็จจริง ข้อเสนอ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล  หิน
เ หล็ ก ไฟ  ไ ด้ ท า สั ญญาจ้ า ง ง า น
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ

ผู้รับจ้างพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจ
รับ พัสดุและสมาชิ กสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้เข้าไป

เห็นควรน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็ก
ไฟ เพ่ือพิจารณาอนุมัติในการขอ
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พัก คสล. และฝาปิด คสล. ขนาด Ø 
0.80 เมตร ซอยหม่อนไหมสมเด็จฯ 
หมู่ที่  7 บ้านหนองเหียงต าบลหิน
เหล็กไฟ รวมความยาวไม่น้อยกว่า 
15 เมตร สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  
ละติจูด 12.58691  
ลองติจูด 99.91171 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 
ละติจูด 12.58693  
ลองติจูด 99.91156  
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 24/2563 ลง
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กับ 
นายเฉลิม ดาวอุษาสุข 

ดูสถานที่ก่อสร้างจุดวางท่อระบาย
พร้อมบ่อพัก คสล. และได้รับแจ้งจาก
สมาชิกสภา อบต. ว่ามีประชาชนใน
พ้ืนที่ต้องการให้ย้ายจุดวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักไปอีกจุดหนึ่งห่างจาก
จุดเดิมประมาณ 8 เมตร เพ่ือเป็นการ
ระบายน้ าที่ท่วมขังผิวจราจรได้ดีกว่า 
และจากการย้ายจุดวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก ซึ่งเดิมวางข้าม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จึง
มีการคิดค่าปริมาณงานซ่อมแซมผิว
ลาดยางให้กลับสู่สภาพเดิม แต่เมื่อมี
การย้ายจุดวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก คสล. จุดใหม่ ท าให้ต้องตัดลดค่า
เนื้องานการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ทางออกเนื่องจากจุดที่วางใหม่เป็นผิว
จราจรลูกรังค่าพิกัดจุดวางท่อจุดใหม่ 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  
ละติจูด 12.587087  
ลองติจูด 99.911644  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  
ละติจูด 12.586974 
ลองติจูด 99.911562 

ย้ายจุดวางท่อและตัดลดค่าเนื้องาน
ในส่วนของการซ่อมแซมผิวจราจร
ล าดย า งออก เป็ น จ า น ว น เ งิ น 
1,950 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้า
สิบบาทถ้วน)  

 

รองประธานสภาฯ ขอผู้รับรองญัตติ อย่างน้อย 2 ท่าน 
ที่ประชุมสภาฯ  ผู้รับรอง 3 ท่าน 

  1. นายธงชาติ   บุญรอด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
  2. นายชาญชัย  ชาญชัย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
  3. นายสุดจริต   กลิ่นอยู่  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 

รองประธานสภาฯ ขอเชิญกองช่างชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายรัฐพล เสือสะอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้ท าสัญญาจ้างก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิด คสล. ขนาด Ø 0.80 ซอยหม่อน
ไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง งบประมาณข้อบัญญัติเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 53,000 บาท นั้น เนื่องจากชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจุดวางท่อจุดใหม่ ห่างจากจุดเดิมประมาณ 8 
เมตร เพราะว่ารองรับน้ าที่เกิดจากการท่วมขัง ระบายน้ าได้ดีกว่าและเป็น
ถนนลูกรัง จึงขอตัดลดเนื้องานผิวจราจร เป็นจ านวนเงิน 1,950 บาท (ผู้ว่า
จ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน 51,050 บาท) 

รองประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
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ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
รองประธานสภาฯ หากไม่มีขอมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับ

ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามรายการที่เสนอ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
รองประธานสภาฯ 6.1 รายงานผลโครงการ/งาน/กิจกรรม ของส่วนราชการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

- มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่  
นายอภิชาติ ชูลขันธ์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

เรียนท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจาก
กระผมได้เคยเสนอเรื่องไฟส่องสว่างบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ไว้
นั้น จึงขอรบกวนให้แจ้งแขวงการทางอีกครั้ง 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ตามที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ 4 ได้แจ้งไว้เมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวเป็นเขตของแขวงการทาง กองช่างจะด าเนินการติดตามให้ครับ 

นายณรงเดช อินมี 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ขอฝากถามนายก อบต. เรื่องโครงการลานออกก าลังกาย
ขอให้ช่วยเร่งด าเนินการติดตาม  

นางสาวกรุณา  สร้อยสง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 

ขอฝากเรื่องขยะ เนื่องจากมีผู้น าขยะมาทิ้งไว้บริเวณพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่าง            
หมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 8 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ไปติดป้ายห้ามทิ้งขยะหรือช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ 

นายมานัต  พูลเพิ่ม 
สมาชิก หมู่ที่ 8 

ขอให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องขยะ โดยท าคอกล้อมที่ถังขยะ 

นายพงศ์ศักดิ์  นาคโต 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

รับทราบ จะด าเนินการแก้ไขให้ 

รองประธานสภาฯ  ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการชี้แจง รายงานผลการปฏิบัติงาน 

นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ และ
ขอแจ้งเพ่ิมเติมเรื่องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าสมาชิกท่านใดตรวจงาน
ร่วมกันกับกระผมขอรบกวนให้ท่านเข้ามาเซ็นต์เอกสารที่ อบต. ขอบคุณครับ 

นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่าหมู่ใดที่มีความประสงค์เพ่ิมเติมแผนฯ ขอให้
จัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้กับเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่             
15 มีนาคม 2563 เพ่ือให้กองช่างได้ออกส ารวจประมาณเดือน เมษายน 
2563 อีกครั้ง  

นายพงศ์ศักดิ์  นาคโต 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องจัดกิจกรรมตลาดลดขยะช่วยโลก  โดยขอรับบริจาค
เสื้อผ้า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ของเด็กเล่นต่างๆ ที่ต้องการส่งต่อให้บุคคลอ่ืน
ในสภาพที่ยังใช้งานได้ ซึ่งกระผมจะน าไปส่งมอบต่อที่ศาลากลางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

รองประธานสภาฯ  สอบถามเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์            
เสียงตามสายหรือไม่ 

นายพงศ์ศักดิ์  นาคโต กองสาธารณสุขฯ ใช้รถวิ่งประชาสัมพันธ์  ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียมการ
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ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 

จัดการมูลฝอยของ อบต.หินเหล็กไฟ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2562 เป็นต้นมา ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 ซึ่งอัตรา
ค่าเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป ในกรณีมีปริมาณวันหนึ่ งไม่ เกิ น          
20 ลิตร เดือนละ 30 บาทต่อครัวเรือน  ส าหรับครัวเรือนที่สามารถจัดการ
ขยะเองได้ให้มาเขียนค าร้องเพ่ือยกเว้นค่าธรรมเนียม 

รองประธานสภาฯ  
 

ทราบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ทิ้งขยะคือผู้ที่ใช้ทางผ่านคนในหมู่บ้านจะไม่ค่อยทิ้ง  คน
ที่ อ่ืนจะทิ้งมากกว่าซึ่ งจะมีปัญหาเรื่ องการเก็บค่าธรรมเนียมตามมา             
ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหาเช่นไร  

นายพงศ์ศักดิ์  นาคโต 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

ขอชี้แจงว่าเพ่ิมเติมว่าครัวเรือนที่สามารถจัดการขยะเองได้เขาจะต้องไม่น า              
ขยะมาท้ิง โดยมาเขียนค าร้องเพ่ือยกเว้นค่าธรรมเนียม 

นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองส่งเสริมการเกษตรขอ
ฝากให้ช่วยติดตามเรื่องขึ้นทะเบียนสัตว์ และจะจัดอบรมการจัดการขยะ
อินทรีย์ โดยจะประสานงานอีกครั้ง 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
 

ขอทราบแนวทางภัยแล้ง ว่าจะช่วยเหลือประชากร เกษตรกรของชาวต าบล
หินเหล็กไฟอย่างไร ขอให้ท่านจัดเตรียมนโยบายรองรับ เพราะสถานการณ์
ภัยแล้งเริ่มร้ายแรงแล้ว จึงขอฝากกองส่งเสริมการเกษตรไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

ขอขอบคุณท่านสมาชิก หมู่ที่ 15  ปัญหาภัยแล้งกับพ้ืนที่การเกษตร หรือน้ า
ท่วม  ในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยการช่วยเหลือในระดับท้องถิ่นจะช่วยเหลือได้
เพียงเบื้องต้น เช่น การบริหารจัดการน้ า ส่วนเรื่องจ่ายค่าชดเชยต่อไร่ ทาง
กองเกษตรได้ประสานกับเกษตรอ าเภอไว้แล้ว โดยให้เกษตรกรแต่ละท่านมา
ลงข้อมูลไว้เพ่ือน าส่งจะได้น าส่งข้อมูลเข้าที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
งบในการช่วยเหลือนี้จะมีในส่วนของอ าเภอ ถ้ามีปริมาณมากขึ้นก็จะเข้าไปสู่
งบจังหวัดและงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ซึ่งกองส่งเสริม
การเกษตรของ อบต.จะด าเนินการได้เพียงการช่วยเหลือเบื้องต้น 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
 

กระผมเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญ ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ             
เรื่องขึ้นทะเบียน และขั้นตอนต่างๆ รองรับไว้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศภัยแล้ง จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ 

นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

รับทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้ง 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กอง
ช่างได้ด าเนินงานไปแล้ว คือ โครงการตามข้อบัญญัติ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ปี 
พ.ศ. 2562  ส าหรับโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการได้แก่ โครงการวางท่อ
ประปา หมู่ที่ 15, โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงชวน หมู่ที่ 12 และ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองแฟบห้วยโดด ซึ่งทั้ง 3 โครงการอยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนการก าหนดราคากลาง ส าหรับงบประมาณ ปี 2563 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ ถนน 
คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 11, ถนน คสล.ซอยหนองเหม 2 หมู่ที่ 5, ถนน คสล. 
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ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6, ถนน คสล. ซอยส าราญรักษ์ หมู่ที่ 8, คสล.ซอยสาม
พันนาม หมู่ที่ 12 และในส่วนโครงการของงบประมาณ ปี 2563 ที่กองช่าง
เสนอไปที่คลังอยู่ระหว่างรอการท าสัญญา ได้แก่ ถนน คสล. ซอยพิมพ์ทอง 
หมู่ที่ 1, ถนน คสล. ซอยตาหวาน, ถนน คสล.ซอยใจรื่น หมู่ที่ 8, ถนน คสล.
ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5, ถนน คสล. ซอยสุดใจ หมู่ที่ 16 และ ถนน คสล. 
ซอยอยู่เจริญ หมู่ที่ 13 และอีกส่วนหนึ่งคือโครงการของงบประมาณปี 
2563 เป็นโครงการที่วงเงินเกิน 5 แสนบาท ได้แก่ ถนน คสล. ซอยยกย่อง 
หมู่ที่ 2, ถนน คสล. ซอยสว่าง(ต้นไทร) หมู่ที่ 2, ถนน คสล. ซอยไร่แลนด์ 3 
หมู่ที่ 9 และถนน คสล. ซอยเทวัญดารา หมู่ที่ 3  ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อ
จ้างของกองคลัง โดยจะทยอยด าเนินการต่อไปเรื่อยๆ เพราะว่าโครงการมี
จ านวนมาก 
- การซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ในวันนี้กองช่างได้ออกไปด าเนินการตาม  
ค าร้อง ของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 และขอเรียนว่าท่านสมาชิกว่าท่านใด          
ที่มีไฟเสียเพ่ิมเติมขอให้แจ้งได้ที่กองช่าง 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

ขอสอบถามกองช่าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยต้นไทรตรงสามแยก         
คอกม้า อยู่ในงบประมาณปีไหน 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยต้นไทรตรงสามแยกคอกม้า อยู่ ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563  

รองประธานสภาฯ ขอสอบถาม ผอ.กองช่าง ว่าไฟรายทางติดตั้งให้หมู่ละก่ีดวง 
นายรัชพล เสือสอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

การติดตั้งไฟรายทาง กรณีติดตั้งใหม่จะได้หมู่ละ 5 ดวง ส่วนการซ่อมแซมไม่
จ ากัด 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน กองคลังขออนุญาตรายงานเงิน
รายรับ รายจ่าย ดังนี้  ปัจจุบัน อบต.หินเหล็กไฟ มี เงินรายรับของ                
ปี 2563 เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 36 ,385,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 
34.54  เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใช้จ่ายไปแล้วจ านวน 26 ล้านบาทเศษ คิดเป็นส่วน
ต่างที่  10 ล้านเศษ ส าหรับโครงการที่จะต้องใช้จ่ายจากงบประมาณ                
ปี 2563 ท าสัญญาแล้ว 5 โครงการ วงเงินประมาณ 4-5 ล้านบาท ฉะนั้น 
เงินที่คิดเป็นส่วนส่วนต่าง 10 ล้านบาทนั้นส่วนหนึ่ งต้องตัดไว้ เป็น                   
ค่าก่อสร้างโครงการทั้ง 5 โครงการ ซึ่งกองคลังรับราคากลางเข้ามา                    
6 โครงการ เป็นเงินประมาณ 2-3 ล้านบาท เพราะฉะนั้นจากการวิเคราะห์
การเงินแล้ว ถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนี้กระผมคาดการณ์ว่ารายรับในปี 2563 
นั้น  ไม่ได้ตามจ านวนที่ประมาณการไว้ (ประมาณการไว้ จ านวน 105 ล้านา
บาท) เพราะผ่านไปครึ่งปีงบประมาณมีรายรับเข้ามาเพียงประมาณ 34.54 
เปอร์เซ็นต์       
    จึงขอเสนอว่าโครงการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2563 รบกวนให้กองช่าง
ว่าชะลอไว้ก่อน เห็นควรเร่งด าเนินโครงการที่มีเงินงบประมาณรองรับไว้แล้ว 
เช่น โครงการจากจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่เป็นรายจ่ายค้างจ่าย ของ
งบประมาณปี 2562 และงบประมาณปี 2563 โครงการไฟรายทาง ซึ่งอาจ



~ ๑๕ ~ 
 

เป็นปีแรกที่กระผมต้องบริหารเงินภายในข้อจ ากัด อาจด าเนินการได้ไม่ครบ
ทุกโครงการ แต่อย่างไรก็ตามรายรับอีกตัวที่ตั้งประมาณการไว้สูง คือ ค่านิติ
กรรมที่ดิน ซึ่งขณะนี้มีเงินเข้ามาประมาณเพียง 9 ล้านบาท  
   เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระผมได้เข้าประชุมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
นั้ น  ท ร าบว่ า  ก า ร ยก เ ว้ นภาษี จ ะยก เ ว้ น ให้ แ ต่ บุ ค คล ธ รรมดาที่                  
ถือเอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทโฉนดเท่านั้น (ท่ีดินท าการเกษตร) กรณีเป็น นส.
3ก หรือเอกสารสิทธิ์อื่นไม่ได้รับการยกเว้น  

รองประธานสภาฯ ขอฝากกองช่างให้พิจารณาด าเนินการงบประมาณเพ่ิมเติมของปี 2562                  
ก่อนและส าหรับงบประมาณปี 2563 ให้พิจารณาด าเนินการโครงการ
เกี่ยวกับน้ า ไฟ ส่วนถนนคอนกรีตขอให้ชะลอไว้ก่อน 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

ส าหรับงบประมาณปี 2563 โครงการของหมู่ที่  15 ขอให้พิจารณา
ด าเนินการให้ทันได้หรือไม่เพราะหมู่บ้านของกระผมเป็นหมู่ที่อยู่ล าดับท้ายๆ 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

ขออนุญาตเสนอว่า ตามหลักการโดยทั่วไป กรณีที่มีวงเงินในจ านวนจ ากัดนั้น
ควรแก้ไขปัญหาในส่วนที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อนตามที่ท่านรองประธานฯ กล่าว 
ทั้งนี ้ก็ต้องรอดูงบประมาณท่ีเข้ามาช่วงปลายปีอีกครั้ง 

นางสาวพรพรรณ พึ่งแพง 
นักพัฒนนาชุมชน 

กองสวัสดิการฯ ขอน าเรียนเรื่องงบประมาณที่ได้รับจาก คมช. จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ส าหรับซ่อมแซมบ้านคนพิการ โดยให้หลังละไม่เกิน 
20,000 บาท (ไม่รวมค่าแรง) ในงบประมาณปี 2563 ได้รับจ านวนทั้งสิ้น 
100,000 บาท (จ านวน 5 หลัง)  ซึ่งได้น าเสนอเรื่องให้คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของการประมาณราคาได้มีการลง
พ้ืนที่ส ารวจประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือน
มีนาคม จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ขอบคุณค่ะ 

รองประธานสภาฯ ขอทราบความคืบหน้าเรื่องบ้านของคนยากจน ที่เคยได้เสนอเรื่องไว้แล้ว
ประมาณ 2-3 ปี ขอให้กองสวัสดิการฯ ช่วยดูรายละเอียด 

นางสาวพรพรรณ พึ่งแพง 
นักพัฒนนาชุมชน 

ขอรับเรื่องไว้เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากที่น าเรียนวันนี้เป็นงบส าหรับคน
พิการอย่างเดียว กรณีเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ยากไร้ โดยทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้
โอนให้ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย แต่การลงทะเบียนให้ขึ้นทะเบียนที่ อบต. และสามารถ
ขึ้นทะเบียนได้เรื่อย ๆ (ผู้สูงอายุที่ เกิดในปี พ.ศ.2504) และขอแจ้งกรณี
ผู้สูงอายุมีการย้ายเข้า – ออก  ในพ้ืนที่ รบกวนให้ท่านสมาชิกแจ้งกอง
สวัสดิการฯ ทราบด้วย เพราะมีผลต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ส าหรับเบี้ยยังชีพคน
พิการ ที่ เ พ่ิมขึ้นจากจ านวน 800 บาท เป็นจ านวน 1 ,000 บาท            
ทางรัฐบาลจะจ่ายให้เฉพาะผู้มีบัตรคนพิการหรือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือบัตรคนจนซึ่งเงินจะโอนเข้าทางบัญชีผู้มีสิทธิ์โดยตรง 

รองประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
รองประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอขอบคุณท่านสมาชิก คณะผู้บริหารและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอปิดประชุม 
ปิดประชุม เวลา 11.30 นาฬิกา 

 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้จดรายงานการประชุม 

               (นายปรีชา ทองประดิษฐ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายณรงค์เดช  อินมี) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 

 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสายชล  บุบผา) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
 

 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นางปราณี  พานพ่วง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 

    
     ลงชื่อ  

                 (นายหวัด ด่านกลาง) 
           รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

 


